

Số: /STP-HCTP&BTTP

Lạng Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2024

V/v đẩy nhanh tiến độ rà soát,
đối chiếu, chuẩn hóa phê duyệt
dữ liệu hộ tịch số hóa

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố

Thực hiện Kế hoạch công tác tư pháp năm 2024, Quyết định số 818/QĐ-BTP ngày 10/05/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch”, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 86/KH-STP ngày 24/5/2024 về rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa, phê duyệt dữ liệu hộ tịch đã được số hóa trên Phần mềm hộ tịch 158; Công văn số 888 /STP-HCTP&BTTP hướng dẫn rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa phê duyệt dữ liệu hộ tịch; Kế hoạch số 84/KH-STP ngày 22/5/2024 phát động phong trào thi đua cao điểm “Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Kế hoạch số hóa dữ liệu hộ tịch” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã tổ chức các hội nghị tập huấn công tác hộ tịch cho đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp cấp huyện, lãnh đạo, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh, trong đó đã hướng dẫn về nghiệp vụ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch. Trong tháng 6/2024, Sở Tư pháp đã tổ chức 06 lớp tập huấn cho các thành phần như trên, trong đó tiếp tục tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ tịch. Từ 25/05/2024 đến 25/06/2024, Sở Tư pháp đã hỗ trợ đăng nhập tài khoản để thực hiện rà soát, đối chiếu dữ liệu hộ tịch.

Đến thời điểm hiện nay, trên Phần mềm hộ tịch 158 đã cập nhật tổng số 381.383 dữ liệu, trong đó: đăng ký khai sinh: 234.161 dữ liệu; đăng ký kết hôn 81.296 dữ liệu; đăng ký khai tử: 33.110 dữ liệu; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 32.510 dữ liệu; nhận cha mẹ con: 306 dữ liệu. Hiện nay, đơn vị dịch vụ số hóa vẫn đang tiếp tục đẩy nhanh dữ liệu số hóa lên Phần mềm hộ tịch 158.

Trong thời gian qua, nhìn chung một số công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, huyện đã chủ động nghiên cứu nghiệp vụ, đăng nhập tài khoản để thực hiện rà soát, đối chiếu, phê duyệt dữ liệu. Toàn tỉnh đã thực hiện phê duyệt 34.569 dữ liệu; thực hiện từ chối: 21.296 dữ liệu¹.

¹ Do có sai sót trong quá trình đăng ký hộ tịch ở cấp xã trước đây hoặc do đơn vị số hóa cập nhật nhầm, chưa đủ thông tin...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc rà soát, đối chiếu, phê duyệt dữ liệu hộ tịch còn nhiều hạn chế. Tiến độ rà soát, đối chiếu, phê duyệt dữ liệu hộ tịch của cấp xã, huyện quá chậm, có nguy cơ không hoàn thành đúng tiến độ, đến thời điểm hiện nay còn 262.871 dữ liệu đã có trên Phần mềm hộ tịch 158 nhưng chưa thực hiện rà soát. Công chức tư pháp - hộ tịch nhiều đơn vị cấp xã chưa quan tâm, dành thời gian để đối chiếu, phê duyệt dữ liệu, kỹ năng về công nghệ thông tin còn hạn chế; nhiều trường hợp sổ đăng ký hộ tịch trước đây không đầy đủ các trường thông tin hoặc có sai sót trong đăng ký hộ tịch nên không đủ điều kiện phê duyệt, dẫn đến phải từ chối phê duyệt đẩy trả lại đơn vị số hóa. Mặt khác, việc cập nhật thông tin của đơn vị số hóa còn có sai sót, nhầm lẫn.

Để đẩy nhanh tiến độ rà soát, đối chiếu, phê duyệt dữ liệu hộ tịch số hóa, Sở Tư pháp đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt một số nội dung sau:

1. Cần xác định rõ việc rà soát, đối chiếu, phê duyệt dữ liệu hộ tịch số hóa là nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2024 từ cấp tỉnh đến cấp xã, cần ưu tiên chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày 30/10/2024. Nội dung này được xác định là một trong những tiêu chí để đánh giá, phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo và công chức hộ tịch Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, là tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2024. Do vậy, các tập thể, cá nhân có liên quan cần xác định rõ nhiệm vụ và quyết tâm thực hiện việc rà soát, phê duyệt dữ liệu đã được cập nhật trên Phần mềm hộ tịch 158 vào Phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp.

2. Tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt về mục đích, yêu cầu trong thực hiện rà soát, phê duyệt dữ liệu. Phòng Tư pháp cấp huyện có văn bản phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho công chức hộ tịch, Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản giao nhiệm vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc thực hiện rà soát, phê duyệt dữ liệu, đảm bảo dữ liệu đẩy lên phải được rà soát kịp thời, nghiêm túc, có trách nhiệm, hiệu quả; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện rà soát.

Văn bản phân công của Phòng Tư pháp gửi về Sở Tư pháp, văn bản phân công của Chủ tịch UBND cấp xã gửi về Phòng Tư pháp để tổng hợp *trước ngày 10/7/2024*.

Trường hợp đơn vị không có văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho người thực hiện, dẫn đến không hoàn thành nhiệm vụ rà soát, đối chiếu, phê duyệt dữ liệu số hóa thì người đứng đầu đơn vị đó phải chịu trách nhiệm.

3. Căn cứ vào nhiệm vụ, kế hoạch được giao bố trí các điều kiện vật chất cần thiết hỗ trợ công chức tư pháp trong việc thực hiện rà soát; giảm bớt công

việc kiêm nhiệm (nếu có) cho công chức tư pháp để bảo đảm công chức có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ rà soát; trường hợp do yêu cầu nhiệm vụ phải thực hiện ngoài giờ làm việc, ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện chi trả chế độ làm thêm giờ theo quy định.

4. Bố trí công chức tư pháp có năng lực, trình độ về công nghệ thông tin thực hiện rà soát, phê duyệt dữ liệu; kịp thời thay đổi, điều chuyển các trường hợp không đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ công nghệ thông tin cũng như nghiệp vụ rà soát, phê duyệt, tiến độ xử lý dữ liệu số hóa.

5. Đối với các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình rà soát, đối chiếu dữ liệu, Sở Tư pháp tổng hợp và có văn bản trả lời riêng, tuy nhiên cần quán triệt quan điểm xử lý các khó khăn, vướng mắc thường gặp, cụ thể như sau:

a) Đối với các trường hợp đơn vị dịch vụ số hóa cập nhật thông tin có nhầm lẫn (như: Cập nhật nhầm dữ liệu hộ tịch của đơn vị khác; cập nhật thông tin hộ tịch nhưng các file quét đi kèm của trường hợp khác), thì người rà soát từ chối phê duyệt để trả lại cho đơn vị số hóa bổ sung.

b) Đối với các trường hợp đơn vị số hóa cập nhật cơ bản bảo đảm thông tin và đúng file quét đi kèm, nhưng có sai sót nhỏ về lỗi đánh máy thì công chức tư pháp rà soát, đối chiếu với sổ hộ tịch để hoàn chỉnh và phê duyệt dữ liệu.

c) Đối với các trường hợp đơn vị số hóa đã cập nhật thông tin và file quét kèm theo, nhưng do công tác đăng ký hộ tịch trước đây có sai sót hoặc không ghi đầy đủ thông tin trong sổ hộ tịch, dẫn đến không đủ điều kiện để phê duyệt vào Phần mềm hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp, thì người rà soát *không từ chối phê duyệt để trả lại cho đơn vị số hóa*, vì đơn vị số hóa không có cơ sở để bổ sung các thông tin hộ tịch không có trong sổ hộ tịch. Đối với các trường hợp này, cấp huyện, cấp xã theo dõi để phục vụ cho công tác quản lý và thực hiện điều chỉnh, bổ sung, thay đổi, cải chính hộ tịch theo quy định.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT của Sở;
- Lưu: VT, HCTP&BTTP.

GIÁM ĐỐC

Sái Văn Đông